

มติย่อการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔
วัน พุธ ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒๑๖ และ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Cisco Webex

เรื่องแจ้งจากที่ประชุม

วาระที่	เรื่องที่แจ้ง	รายละเอียด	มติที่ประชุม
๑.๑.๑	ผลการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดี	ผลการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสรรหาอธิการบดี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งคือคุณสถาพร ศรีสัจจัง เป็นตัวแทนจังหวัดสงขลา และ คุณวรรณ ขุนจันทร์เป็นตัวแทนจังหวัดพัทลุง	รับทราบ
๑.๑.๒	การขอใช้พื้นที่อาคารเรียน ๒	คณะฯ ได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่อาคารเรียน ๒ ภายหลังจากที่คณะฯ ย้ายที่ทำการไปยังอาคาร ๑๘ โดยจะดำเนินการปรับปรุงเป็นห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง สำหรับหลักสูตรที่สังกัดคณะฯ โดยคณะฯ ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการใช้ห้องปฏิบัติการดังกล่าวไปยังประธานหลักสูตรและได้ดำเนินการเสนอข้อมูลไปยังมหาวิทยาลัยแล้ว	รับทราบ
๑.๑.๓	การส่งใบสมัครเข้ารับการประเมิน EdPEX ๒๐๐ กับ สำนักงาน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม	คณะฯ จะดำเนินการส่งใบสมัครเข้ารับการประเมิน EdPEX ๒๐๐ กับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยจะต้องส่งใบสมัครดังกล่าวภายในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ คณะที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๕ คณะ	รับทราบ
๑.๑.๔	การอนุญาตให้นิสิตเข้ามาเรียนภายในมหาวิทยาลัย	จากมติที่ประชุม คณะทำงานการเฉพาะกิจในสถานการณ์ฉุกเฉิน วิทยาเขตสงขลา ได้กำหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโดยให้นิสิตสามารถเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยภายหลังจากสอบกลางภาคประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยจะต้องได้รับวัคซีนแล้ว ครบ ๒ เข็ม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้กำหนดจำนวนนิสิตที่สามารถเข้ามาเรียนชั้นเรียนได้ มีดังนี้ ๑) นิสิตภาคสมทบ ภาคพิเศษ สามารถมาเรียนในชั้นเรียนได้ทุกคน ๒) นิสิตภาคปกติ สามารถมาเรียนในชั้นเรียนได้ร้อยละ ๒๕ ของจำนวนนิสิตภาคปกติทั้งหมดของคณะ	รับทราบ

วาระที่	เรื่องที่แจ้ง	รายละเอียด	มติที่ประชุม
๑.๒.๑.๑	การประกาศข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนระดับภาคใต้และระดับชาติ (รอบที่ ๒)	ตามที่ฝ่ายวิชาการได้แจ้งประกาศข้อเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพกำลังคนระดับภาคใต้และระดับชาติ (รอบที่ ๒) โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการฯ โดยในการเสนอโครงการดังกล่าวสามารถเสนอได้ทั้งในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นเป็นชุดวิชา หรือ วิชาเดี่ยว ทั้งนี้สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทางคณะฯ ได้ดำเนินการจัดส่งไปบุคลากรแล้ว	รับทราบ
๑.๒.๒.๑	การเสนอโครงการภายใต้แผนงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-๑๙	เนื่องจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง ได้กำหนดให้ส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนประเภทเงินกู้ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทางคณะฯ ได้ดำเนินการเสนอโครงการสร้างเสริมโมเดลทางธุรกิจเพื่อการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัลของผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยว มี ๔ โครงการย่อย คือ ๑) การพัฒนาโมเดลทางธุรกิจและพัฒนาระบบนิเวศน์ทางธุรกิจเพื่อการผู้ประกอบการดิจิทัล ๒) การส่งเสริมและพัฒนาการตลาดดิจิทัลโดยการใช้เครื่องมือ Social Media Marketing ๓) โครงการจัดทำระบบบัญชีสำหรับผู้ประกอบการชุมชนและผู้ประกอบการการท่องเที่ยว ๔) พัฒนามาตรฐานการบริการแก่ผู้ประกอบการชุมชนร้านอาหาร ทั้งนี้ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น ๓ ล้านบาท สำหรับพื้นที่จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการเสนอประเด็นการพัฒนาบุคลากรของผู้ประกอบการ ทั้งนี้หากบุคลากรท่านใดมีประเด็นเพิ่มเติมสามารถแจ้งที่ศูนย์ชุมชนฯ ขนอม	รับทราบ
๑.๒.๓.๑	การปรับแบบเสนอโครงการและรายงานโครงการ	ด้วยทางคณะฯ จะดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการเสนอโครงการและการรายงานโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากร ทั้งนี้ระยะแรกจะดำเนินการในรูปแบบของแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์	รับทราบ
๑.๒.๔.๑	การแจ้งช่องทางการให้ข้อมูลด้านการบริการวิชาการของคณาจารย์	ด้วยทางคณะฯ จะดำเนินการเพิ่มช่องทางการแจ้งข้อมูลด้านการบริการวิชาการของคณาจารย์กับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินการให้บริการทางวิชาการของคณาจารย์ โดยจะดำเนินการแจ้งแนวปฏิบัติให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง	รับทราบ

เรื่องแจ้งพิจารณา

วาระ ที่	เรื่องพิจารณา	รายละเอียด	มติที่ประชุม
๔.๑	พิจารณาการเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย	ด้วยเลขานุการคณะกรรมการสรรหา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้กำหนดให้คณะบดีดำเนินการประชุม คณะกรรมการประจำส่วนงาน เพื่อเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความในข้อ ๑ และ ข้อ ๒ ของประกาศกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๑ ส่วนงานละไม่เกิน ๓ ชื่อ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการประจำคณะฯ กำหนดโดย เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย สังกัดในส่วนงานได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อ โดยไม่ให้ผู้ถูกเสนอชื่อรับทราบ ทั้งนี้ คณะฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้บุคลากรเสนอชื่อ ภายในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน ๓ ท่าน	เห็นชอบเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ท่าน
๔.๒	พิจารณาการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	ด้วยประธานคณะกรรมการสรรหา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้แจ้งให้คณะฯ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ เพื่อเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยเสนอได้ไม่เกิน ๑ ชื่อ นั้น คณะฯ ได้ดำเนินการแจ้งบุคลากรพิจารณาเสนอชื่อฯ ภายในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ปรากฏว่า มีผู้ได้รับการเสนอชื่อ จำนวน ๒ คน	เห็นชอบเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
๔.๓- ๔.๕	พิจารณาการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ของบุคลากร จำนวน ๗ เรื่อง	ด้วย บุคลากรคณะฯ ได้เสนอขอรับการสนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ จำนวน ๗ เรื่อง	อนุมัติ

วาระ ที่	เรื่องพิจารณา	รายละเอียด	มติที่ประชุม
๔.๖	พิจารณาการสนับสนุน ค่าตอบแทนอ้างอิง ผลงานวิชาการของ บุคลากร จำนวน ๒ เรื่อง	ด้วย บุคลากรคณะฯ ได้เสนอขอรับการ สนับสนุนค่าตอบแทนการอ้างอิงผลงาน วิชาการ จำนวน ๒ เรื่อง	อนุมัติจำนวน ๑ เรื่อง ไม่อนุมัติ จำนวน ๑ เรื่อง เนื่องจากไม่เป็นไปตามประกาศ คณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การ สนับสนุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ ข้อ ๔.๒
๔.๗	พิจารณาการเสนอวาระ ต่อที่ประชุมคณบดี (ประเด็น การประเมิน การเรียนการสอน และ กำหนดมาตรการคุมสอบ ออนไลน์เพื่อป้องกันการ ทุจริต)	จากการประชุมบุคลากรคณะฯ ได้มี บุคลากรเสนอประเด็นการพิจารณา ทบทวนการประเมินการเรียนการสอน และการกำหนดมาตรการคุมสอบออนไลน์ เพื่อป้องกันการทุจริตนั้น ทางคณะฯ จะ ดำเนินการเสนอประเด็นดังกล่าวต่อที่ ประชุมคณบดี ผู้อำนวยการ และผู้บริหาร ระดับสูง เพื่อพิจารณาประเด็นดังกล่าว ในการนี้เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	การประเมินการเรียนการสอน ประเด็นที่ ๑ ช่วงเวลาการ ประเมินการสอนของอาจารย์ ๑.๑ เสนอให้กลับไปใช้แนว ปฏิบัติเดิม คือ การกำหนดให้ นิสิตประเมินการเรียนการสอน ทุกรายวิชา หากไม่ปฏิบัติตามให้ มีผลต่อการลงทะเบียนนิสิต หรือ ไม่สามารถดูค่าระดับชั้นได้ ๑.๒ กรอบเวลาควร ระยะเวลาประเมินการเรียนการ สอนให้เสร็จสิ้นก่อนประกาศค่า ระดับชั้น ๑.๓ แยกคะแนนประเมิน ในส่วนของ การสอนกับสิ่งอำนวยความสะดวก ความ สะดวก ออกจากกัน เนื่องจากสิ่งอำนวยความสะดวก เป็น การ สนับสนุน จาก มหาวิทยาลัยซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ การสอนของอาจารย์ ประเด็นที่ ๒ การป้องกันการ การทุจริตการสอบออนไลน์ /การ คุมสอบออนไลน์ ๒.๑ การทำข้อสอบแบบ เขียนเชิงวิเคราะห์ และจำกัด จำนวนคำในกระดาษคำตอบ เช่น ไม่เกิน ๕๐๐ หรือ ๑,๐๐๐ คำ และกำหนดวันและเวลาส่ง

วาระ ที่	เรื่องพิจารณา	รายละเอียด	มติที่ประชุม
			<p>๒.๒ การปรับปรุงระบบ TSU-MOOC กรณีส่งข้อสอบพร้อมกัน และรองรับรูปแบบการสอบหลาย ๆ รูปแบบ เช่น การให้ส่งเป็น clip VDO สั้น ๆ</p> <p>ประเด็นที่ ๓ การสนับสนุนการเรียนออนไลน์</p> <p>๓.๑ การเพิ่มสนับสนุนค่า internet ให้กับนิสิต โดยการขยายระยะเวลาการให้การสนับสนุน จาก ๓ เดือน เป็น ๔ เดือน เนื่องจากนิสิตจำเป็นต้องใช้ internet ที่มีความเสถียรในการเรียน และครอบคลุมระยะเวลาที่เรียนและสอบ</p> <p>๓.๒ การสนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนของนิสิตเพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลน โดยการยืมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อเรียนและสอบ</p>